

จิราพร ขาวสวัสดิ์

เปิดตัวว่าที่แม่ทัพหญิง ‘PTTOR’

สัมภาษณ์

ดวยการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมทั่วโลก ไม่พ้นแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมน้ำมันที่ปัจจุบันจะต้องหันมาทำตลาดในธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น และต้องยอมรับว่าธุรกิจส่วนนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของบริษัทน้ำมัน ในวันนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้แยกองค์กรเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกออกมา เพื่อความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน “**ประชาชาติธุรกิจ**” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงแนวทางการทำงานของ “**นางสาวจิราพร**

ขาวสวัสดิ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน PTT ในฐานะรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR

Q : ภาพรวมธุรกิจ PTTOR

บริษัท PTTOR นั้นถูกแยกออกมาจาก PTT หรือ ปตท. ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกัน ในฐานะผู้ให้บริการปั้มน้ำมัน จากคณะกรรมการหรือบอร์ดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ โดยทำการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจ

น้ำมันทั้งหมดมายังบริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก หรือ PTTOR มีสถานะ เป็นบริษัทเอกชนอย่างเป็นทางการ หลัง ผ่าน ครม.ไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 จากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่การแข่งขันอย่าง เต็มตัว จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ ของ PTTOR มีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ก็ยังคงดำเนินการสนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาลเช่นเดิม

Q : ทรัพย์สินที่ยังคงอยู่

จากที่ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เบื้องต้นที่ ปตท.โอนให้กับ PTTOR จะมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงด้านพลังงานประเทศ เช่น คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ คลังน้ำมันที่ศรีราชา, เขาบ่อยา, บ้าน โรงเป๊ะ จะยังอยู่กับ ปตท.เช่นเดิม

ขณะที่แนวทางการบริหารธุรกิจ ของบริษัทนั้น แน่นนอนว่าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 บริษัท PTTOR ของเราที่เพิ่งได้รับการ ถ่ายโอนทรัพย์สินจาก ปตท. และมีผลตามกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 ได้ เริ่มเดินหน้าชี้แจงกับทาง พนักงานและทำมาโดย ตลอด จนถึงวันที่เราจัดงาน Welcome All to PTTOR ให้กับพนักงาน กว่า 1,500 คน ที่เดิมเคยเป็น พนักงานของ ปตท. แต่โอนย้ายมา เป็นพนักงานของ PTTOR เป็น สัญญาณว่าจากนี้ธุรกิจของเรา จะเดินหน้าไปด้วยกัน เป้าหมาย ของบริษัทยังคงมุ่งไปสู่เรื่องของ น้ำมันและการค้าปลีกเป็นหลัก ซึ่ง เป็นการค้าปลีกร้านน้ำมันเหมือนแบบ มาตรฐาน 7 ทุกสาย

Q : ความคืบหน้าของการ เตรียมตัวเข้าตลาดหุ้น

ขั้นตอนหลังจากนี้ PTTOR จะ เตรียมยื่นแบบเสนอขายหุ้นต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำหุ้น บริษัท PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ในช่วงเดือน พ.ย. 2561 คาดว่า จะสามารถเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน ทั่วไปครั้งแรก (IPO) เข้าตลาดหุ้นได้ใน ช่วงไตรมาส 2/2562 โดยขณะนีรอแจ้ง ผลประกอบการไตรมาส 2/2560 และ จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป



อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไม่มีอุปสรรคใน เรื่องของอะไรที่จะทำให้การเข้าตลาด หลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องสะดุด

Q : นโยบายการต่อสัญญาดีเซลเลอร์

ตอนนี้เราทราบว่าในกลุ่มธุรกิจ ดีเซลเลอร์นั้นมีความกังวลเรื่องของการ เปลี่ยนสัญญาคู่ค้าระหว่าง ปตท.เดิม ไปเป็น PTTOR เรายืนยันว่าตอนนี้ได้ มีการหารือกับทางกลุ่มดีเซลเลอร์และจะ ไม่มีการเปลี่ยนอะไรในสัญญาเดิมที่เรา เคยทำไว้ เพียงแต่มาคุยกันว่าจากนี้เมื่อ เราเป็น PTTOR แล้วนั้น ในรายละเอียด จะปรับอะไรบ้างที่ไม่ใช่สาระสำคัญถึง ชั้นเกิดผลกระทบต่อดีเซลเลอร์ที่เป็นคู่ค้า กับเรา เช่น เปลี่ยนว่าเราคือใคร

ในส่วนของปัญหาเรื่องจ็อบเบอร์เรา ยังคงใช้ระบบการค้าปกติแบบมาตรา 7 เหมือนเดิม ดังนั้น ไม่ว่าในสัญญากับ ดีเซลเลอร์เดิมเป็นยังไง ทุกอย่างจะ คอนเวิร์สต่อไปเหมือนเดิมจึงไม่ อยากให้ต้องกังวล หากจ็อบเบอร์ ดำเนินตามธุรกิจแบบมาตรา 7 ก็ทำธุรกิจต่อไปได้

Q : บทบาทในการส่งเสริม B20

เราเริ่มดำเนินโครงการส่งเสริม การใช้้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 รวม กับกระทรวงพลังงาน ซึ่งล่าสุดได้มีการ เปิดตัว B20 ไป เพราะขณะนี้เรามีคู่ค้า ที่เป็นปั้มน้ำมันรายใหญ่ 5 ราย (ผู้ค้า มาตรฐาน 7) ที่เริ่มเข้าโครงการ B20 สำหรับ ภาคการขนส่งในรถบรรทุก โดย บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกส่งให้กับ ผู้ค้าอย่างบริษัท เอสซี แครีเออร์ จำกัด, บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น ส่งให้ผู้ค้า 3 ราย คือ บริษัท ทองธาราขนส่ง บริษัท คุณอนันต์ แอนด์ เค-แมน เซอร์วิส บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ส่วน บจ.ซัสโก้ ดีเซลเลอร์ส ส่งให้ ผู้ค้า หจก.ท.เที่ยงชนส่ง ซึ่งทั้ง 3 รายได้เริ่มโครงการขาย B20 แล้ว โดยจากนี้จะหารายอื่นเพิ่มเติมโดยมี เป้าหมายเพื่อต้องการให้การใช้ B20 ได้สนับสนุนเรื่องของปาล์มในประเทศ ให้มากที่สุด